

ที่ CHOW.246/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Cryptocurrency)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทได้ศึกษาข้อมูลมาอย่างถี่ถ้วน และเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจการลงทุนที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกำหนดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 150 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นจากบริษัทที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเริ่มทยอยลงทุนภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะใช้นโยบายบัญชีในการบันทึกเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่ขุดได้ โดยรับรู้รายได้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา และบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้มา) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจำหน่ายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีที่ขุดได้เพื่อให้ได้มาซึ่งกระแสเงินสด และ/หรือ ถือครองไว้เพื่อโอกาสในการรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

อนึ่งการลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามนัยของ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ร้อยละ 2.96 โดยอ้างอิงจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการอย่างอื่นอย่างใดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการพัฒนาใหม่ จึงแจ้งมายัง ตลท.เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนาวิต จิรธรรมศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร